



พศ.ดร.ทรงเดช สอนใจ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จดหมายข่าว

RDI NEWSLETTERS : SRRU

ปีที่ 1 ฉบับที่ 13 ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

1

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง ในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



2

พิธีสมโภชองค์กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565



2 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีกำหนดทอดถวาย ณ วัดบ้านมะเมียง ต.โซคณาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ในการนี้ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบปัจจัยกองกฐิน และปัจจัยเครื่องอัฐบริวาร รวมทั้งสิ้น 23,311.25 บาท

3

การเปิดบัญชีโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำการเปิดบัญชีโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยฯทั้งสิ้นจำนวน 27 โครงการ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับ "รองอธิการบดี" ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5

การประชุมเพื่อบูรณาการงานแก้ไขปัญหาให้กับวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ด้วยโมเดล BCG



18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายพัชรวิจส์ ชูฉัตรภัทรชิวิน ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสุรินทร์ นายสัพพัญญู ผ่องแก้ว หัวหน้าส่วนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยสมาชิกภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานผู้บริหาร เพื่อบูรณาการงานแก้ไขปัญหาให้กับวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ด้วยโมเดล BCG โดยวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี



6 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2565



21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชินวงศ์ นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เชื่อนพันธ์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ และคณะผู้บริหารคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565, การจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2566-2570, การแต่งตั้งผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565



23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยการประชุมมีประเด็นวาระสำคัญแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา เรื่องการบริหารงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8

โครงการ "การอบรมการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 ตามวิธีการเก็บเกี่ยวธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณภัทร ศรีศิลป์ และดร.ประภาพร บุญปลอด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการ "การอบรมการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 ตามวิธีการเก็บเกี่ยวธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธนกร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

9

การประชุมทางไกลออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx meeting : ภายใต้อำนาจโครงการเร่งรัด (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1/2565



28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร.ภ.สุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมทางไกล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx meeting : ภายใต้อำนาจโครงการเร่งรัด (Quick Win) เพื่อขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครั้งที่ 1/2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวี รองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว และผู้บริหารจากคณะ ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยมีประเด็นเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย

ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566



พศ.ดร.น่องนุช สารภี

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการ

การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพยางก้อนถ้วย ด้วยนวัตกรรมช้อนคนน้ำยางตามแนวทาง BCG

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565



สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย

ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566



พศ.ดร.อรนุช นาคชาติ

อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตผ้าไหม

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565